



# Thái Bình

## Chủ nhật

**SỐ 706**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 11 - 7 - 2021**

**CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH**  
**TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH**

**TÒA SOẠN:**  
**13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**  
**ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544**  
**BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn**  
**EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn**



## Phát động chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 toàn quốc



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị dự lễ phát động.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 10/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 toàn quốc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo lễ phát động. Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay, có sự tham gia của nhiều lực lượng từ trung ương tới địa phương. Hơn 18.000 điểm tiêm trên cả nước bao gồm tiêm chủng lưu động sẽ được triển khai trong chiến dịch. Mục tiêu của chiến dịch là tiêm vắc-xin cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến, khoảng 75 triệu người với trên 150 triệu mũi tiêm sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 tới tháng 4/2022 nhằm tạo miễn dịch cộng đồng. Để thực hiện chiến dịch, Bộ Y tế đã nỗ lực

(Xem tiếp trang 2)

HOÀNG LANH

## Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tiên Hải

Sáng ngày 10/7, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tiên Hải.

Liên quan đến chuyến bay VN216 từ Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội ngày 5/7 có trường hợp nhiễm Covid-19, Thái

Bình có 6 trường hợp. Ngay trong đêm ngày 9/7, cả 6 trường hợp đã được đưa đi cách ly, quản lý giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là anh Đ.V.Đ, sinh năm 1987, thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh (Tiên Hải). Ngay sau khi có thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, huyện Tiên Hải đã tổ chức họp khẩn, cử đội cơ

động tiến hành phun khử khuẩn tại nhà bệnh nhân và khu vực xung quanh đồng thời điều tra truy vết các trường hợp F1, F2... Qua rà soát, bước đầu lực lượng chức năng đã truy vết 29 trường hợp F1, 255 trường hợp F2 liên quan đến anh Đ.V.Đ đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, đồng

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị huyện Tiên Hải và lực lượng liên ngành của tỉnh đã triển khai nhanh xét nghiệm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2;

(Xem tiếp trang 2)

MẠNH THẮNG



**Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19**  
**Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398**

### Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 10/7

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 10/7, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 186,9 triệu người, trong đó hơn 4 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 10/7, cả nước ghi nhận thêm 1.853 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 1.844 ca trong nước và 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam đã ghi nhận 27.863 ca nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 24.377 ca, trong đó có 6.430 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã tử vong là 112 bệnh nhân. Hiện 9.204/27.863 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 18.547 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại Thái Bình, trong ngày 10/7 ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh (Tiên Hải).

Tính đến 19 giờ ngày 10/7, toàn tỉnh hiện có 300 trường hợp F1 và 3.228 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 1.229 mẫu, trong đó 17 của bệnh nhân nhiễm Covid-19, trường hợp tái dương tính điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (9 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; 5 mẫu âm tính và 3 mẫu không xác định kết quả); 329 trường hợp F1, F2 và 883 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

(Xem tiếp trang 2)

NHU HOÀNG

### SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

**SỞ Y TẾ:**  
**0969.851.212**  
**0227.3640.786**

**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:**  
**0931.581.292 - 0914.590.476**  
**0227.3831.885**

## Những ý kiến tâm huyết của cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 12 - 14/7/2021. Cử tri toàn tỉnh phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả tốt đẹp của kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, đồng thời có nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến kỳ họp.

**Ông Bùi Văn Bình, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình)**



Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp đã hoạt động rất tích cực, hiệu quả với nhiều đổi mới, ban hành nhiều chính sách sát thực, kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; tiếp thu, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri tới HĐND, các cấp, các ngành để xem xét, giải quyết. Cùng với đó, các đại biểu

đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng, hành động, quyết định sáng suốt các vấn đề quan trọng của địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sớm xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

**Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, xã Đông Hoàng (Đông Hưng)**



Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là xu hướng tất yếu nhằm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống của người dân các vùng nông thôn. Để thực hiện mục tiêu này phải phát huy nguồn nội lực từ nhân dân, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, đồng thời phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không để nợ đọng khó xử lý; tuy nhiên, hiện nay nhiều xã còn rất khó khăn, nguồn lực hạn chế. Vì vậy, tôi đề nghị HĐND, UBND tỉnh

ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã khó khăn trong xây dựng hạ tầng nông thôn mới; hỗ trợ quy vùng, tích tụ ruộng đất, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thuê lại ruộng đầu tư máy móc phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa nhằm giảm ruộng bỏ hoang. Thế mạnh của Thái Bình là sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, vì vậy tỉnh cần có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư khoa học kỹ thuật hiện đại vào để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

**Ông Trần Viết Việt, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ)**



Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ đặt ra đối với Thái Bình là rất nặng nề trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Thực tiễn đòi hỏi đại biểu HĐND các cấp ngay từ những kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới phải phát huy trí tuệ cùng HĐND ban hành các quyết sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá mà Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, xây dựng thành công

Khu kinh tế Thái Bình, hoàn thành xây dựng tuyến đường bộ ven biển và các tuyến giao thông trọng điểm đã khởi công; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cử tri đánh giá cao thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chúng tôi mong Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc ngăn chặn không để dịch xâm nhập vào địa bàn, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; khẩn trương triển khai thực hiện gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

ĐỖ HIỀN

## PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH... (Tiếp theo trang 1)

đàm phán, làm việc với các tổ chức, nhà sản xuất vắc-xin trên thế giới, cố gắng để sớm đưa vắc-xin về Việt Nam; đồng thời, nhanh chóng triển khai việc sản xuất vắc-xin trong nước. Tất cả vắc-xin được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đưa về Việt Nam đều bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân trong việc đẩy lùi đại dịch. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là khi có sự xuất hiện của biến thể Delta với tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm

soát. Vắc-xin được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng dịch Covid-19. Thời gian qua, việc sử dụng vắc-xin đã nhận được sự hưởng ứng, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Để thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc-xin, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương dựa trên kinh nghiệm tiêm chủng tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm toàn quốc bảo đảm khoa học, đúng quy trình, nhanh chóng, hiệu quả; phải có kịch bản bảo đảm tiêm an toàn, hiệu quả cao nhất cho nhân dân khi vắc-xin về nhiều. Ngoài việc nhập khẩu vắc-xin cần đẩy mạnh sản xuất vắc-xin trong nước để bảo đảm đủ vắc-xin tiêm cho nhân dân.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu

gọi sự đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ, trách nhiệm cộng đồng của toàn dân để chiến thắng dịch bệnh. Sau khi tiêm chủng, người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, vẫn thực hiện nghiêm các hướng dẫn, khuyến cáo trong phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Thủ tướng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, mong muốn lực lượng tuyến đầu tiếp tục cố gắng, giữ vững quyết tâm, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch vì sức khỏe của nhân dân. Dù còn khó khăn nhưng càng khó khăn càng phải đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chia sẻ, quyết tâm trên dưới một lòng thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng vắc-xin.

## KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC... (Tiếp theo trang 1)

tập trung phong tỏa khu dân cư thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, đồng thời truy vết các trường hợp F1, F2. Đồng chí yêu cầu huyện Tiên Hải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động, nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch Covid-19; các trường hợp từ vùng dịch về địa phương cần chủ động khai báo y tế, tự cách ly tại gia đình theo quy định. Song song với khai báo y tế trên hệ thống Bluezone

phải khai báo tại các cơ sở y tế của địa phương. Tiếp tục rà soát lại toàn bộ các trường hợp từ vùng dịch về địa phương, đặc biệt là từ Thành phố Hồ Chí Minh về. Thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có trường hợp F1, F2, đồng thời giúp các doanh nghiệp triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định. Ngoài ra, các

tổ tự quản cần tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với ngành Y tế nắm bắt, rà soát tốt các trường hợp từ vùng dịch về địa phương. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch với phương châm không chủ quan, lơ là, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm không để phát sinh trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại cộng đồng.

## TOÀN DÂN THAM GIA... (Tiếp theo trang 1)

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh khác) từ ngày 26/6 đến nay là 1.314 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 397 trường hợp.

Trong ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 3 trường hợp tái dương tính đã được điều trị khỏi, xuất viện. Số bệnh nhân nhiễm Covid-19, bệnh nhân tái dương tính đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 14 bệnh nhân. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 29 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 680 trường hợp, trong đó 633 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 47 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

## Thăm, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh

Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), trong hai ngày 8/7 và 10/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

(Hà Nam), Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Đây là 5 trung tâm có nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng của nhiều tỉnh, trong đó có 21 thương binh, bệnh binh nặng là người con của quê hương Thái Bình. Tại các Trung tâm, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống, thăm nơi ở và trao quà tận tay các

thương binh, bệnh binh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trao quà cho các thương binh, bệnh binh, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chúc các thương binh, bệnh binh ổn định sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, là tấm gương để các thế hệ noi theo.

NGUYỄN CƯỜNG

# Bảo đảm thời vụ sản xuất vụ mùa

■ NGÂN HUYỀN

**Khắc phục những khó khăn trong sản xuất vụ mùa như thời tiết nắng nóng kéo dài, giá vật tư tăng cao..., ngành Nông nghiệp cùng các địa phương, nông dân trong tỉnh tìm giải pháp, chủ động trong sản xuất, phấn đấu giành vụ mùa thắng lợi.**

Vụ mùa năm nay, xã Bình Thanh (Kiến Xương) gieo cấy 300ha với 4 giống lúa chủ lực: TBR225, Bắc thom 7, ĐS1 (lúa Nhật), Q5. Mặc dù thời tiết nắng nóng, bà con vẫn động viên nhau ra đồng để bảo đảm thời vụ gieo cấy tập trung, đồng nhất trên cánh đồng. Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc HTX DVNN xã Bình Thanh cho biết: Hướng tới sản xuất hàng hóa, vụ mùa năm nay, xã Bình Thanh xây dựng 3 cánh đồng lớn "4 cùng" (cùng một giống lúa, cùng thời vụ, cùng chăm sóc, cùng thu hoạch) gieo cấy các giống lúa TBR225 (100ha), Bắc thom 7 (45ha), lúa Nhật ĐS1 (20ha). Đây là các cánh đồng phá bỏ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn. So với canh tác truyền thống, hình thức sản xuất này giúp bà con nông dân giảm khá nhiều công trong khâu làm đất, làm cỏ bờ, gieo cấy tập trung và đồng loạt nên thuận lợi trong chăm sóc, điều hành dịch vụ của HTX. Tiến độ gieo cấy vì vậy cũng tập trung hơn, sau 3 ngày xuống đồng, nông dân trong xã đã gieo cấy được 120ha, dự kiến đến ngày 15/7 kết thúc gieo cấy.

Với mục tiêu hoàn thành gieo cấy gần 10.000ha lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất, thời điểm này, mặc dù trời nắng nóng song nông dân huyện Tiên Hải đã có nhiều biện pháp, tranh thủ thời điểm sáng và chiều mát đẩy nhanh tiến độ gieo cấy. Ông Đỗ Văn Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Do thời gian chuyển vụ ngắn nên UBND huyện đã sớm xây dựng và triển khai kế hoạch gieo cấy vụ mùa, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cơ cấu giống, lịch thời vụ gieo cấy lúa mùa, khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọt diện tích lúa xuân, sử dụng chế phẩm sinh học

để xử lý rom, gốc rạ, đồng thời huy động phương tiện, nhân lực tiến hành làm đất cho gieo cấy vụ mùa, quyết tâm không để mạ chờ ruộng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng các xã, thị trấn và ngành chuyên môn, đến ngày 6/7, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành làm đất, tập trung gieo cấy lúa mùa.

Đến ngày 8/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được 45.800ha lúa mùa, trong đó các huyện: Hưng Hà, Vũ Thư gieo cấy được trên 96% diện tích. Vụ mùa năm nay được đánh giá có nhiều khó khăn, thời tiết ngày càng cực đoan; giá phân bón tăng từ 20 - 30% so với vụ mùa năm 2020. Ngay đầu vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị và phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện thông tin đến bà con tình hình thời tiết để chủ động gieo cấy; hướng dẫn nông dân lựa chọn gieo cấy các giống lúa chất lượng, ngắn ngày, chống chịu tốt với bệnh bạc lá; mỗi cánh đồng chỉ nên chọn 2 - 3 giống lúa chủ lực để thuận tiện cho việc quản lý đồng ruộng, chăm sóc, phòng, trừ dịch hại; xuống giống ngâm ủ mạ và gieo cấy tập trung vào trà lúa sớm; bón phân cân đối, đầy đủ, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ để cây trồng phát triển thuận lợi, tăng khả năng chống chịu bệnh hại và giảm chi phí; chủ động chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đồng thời, nông dân cần chủ động dự phòng giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày đồng thời gieo tăng từ 5 - 10% mạ ở trà cuối phòng khi thời tiết bất thuận gây ngập úng làm chết mạ, chết lúa ở đầu vụ. Khuyến cáo nông dân nên sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý rom rạ sau thu hoạch lúa xuân, tăng cường sử dụng phân vi sinh, phân hữu cơ vi sinh để tránh ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn, nâng cao độ phì nhiêu cho đất. Ứng dụng các



Ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương mở rộng diện tích cấy máy.

## Một số lưu ý trong chăm sóc lúa vụ mùa năm 2021

**Phân bón:** Thực hiện bón phân theo phương châm "bón lót sâu, thúc sớm", bón phân cân đối, hạn chế bón đạm đơn, không sử dụng đạm đơn bón đồng, nuôi hạt. Lượng phân bón cho 1 sào: 20 - 25kg/sào NPK chuyên lót loại 5:10:3, 6:11:2,... và 12 - 15kg/sào NPK chuyên thúc loại 12:5:10, 16:5:17,... hoặc 15 - 17kg NPK 16:16:8/sào (bón lót 5 - 6kg/sào, bón thúc lượng còn lại).

**Điều tiết nước:** áp dụng chế độ "nông - lộ - phơi" cho suốt quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa.

**Ốc bươu vàng:** Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và chủ động tiêu hủy trứng ốc bươu vàng trên đồng ruộng, kênh mương; bắt thủ công với ruộng có mật độ ốc bươu vàng thấp, chằng lưới ở đầu lối dẫn nước vào ruộng; nếu mật độ cao mới dùng thuốc sinh học, hạn chế sử dụng thuốc hóa học để trừ ốc bươu vàng.

**Hạn chế cỏ dại:** Cần phải làm đất kỹ để tàn dư thực vật (rom rạ, hạt cỏ,...) được phân hủy toàn bộ. Sau cấy nên giữ một lớp nước nông để giúp cây lúa nhanh bén rễ hồi xanh đồng thời hạn chế cỏ dại phát triển. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và nhổ bỏ tiêu hủy cỏ dại, không để cỏ dại kết hạt là biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay để hạn chế cỏ dại ở những vụ sau. Hạn chế tối đa việc xử lý cỏ dại bằng thuốc hóa học.

**Ngộ độc hữu cơ:** diện tích làm đất muộn, khi cấy đất chưa kịp ngấu, cây xong gặp nắng nóng, cây lúa rất có thể bị ngộ độc hữu cơ sau cấy 2 - 3 tuần. Biểu hiện như lúa còi cọc, kém phát triển, lá lúa biến vàng, rễ vàng hoặc đen có mùi hôi tanh, ruộng có nhiều bọt khí. Trường hợp này, không nên mang phân ra bón ngay mà cần bình tĩnh xử lý để bộ rễ nhanh phục hồi. Cách làm như sau: bón 10 - 15kg vôi bột/sào kết hợp sục bùn và thay nước; sau đó bón 7 - 10kg lân supe/sào kết hợp phun một số chế phẩm như KH, Pennac P...

**Các loại sâu bệnh khác:** Thực hiện nghiêm việc phòng, trừ sâu bệnh theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

quy trình thâm canh cải tiến để lúa khỏe, tăng sức đề kháng của cây; tăng cường áp dụng biện pháp làm mạ khay, cấy máy; điều tiết nước hợp lý, thường xuyên theo dõi đồng ruộng...

Ngành Nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân cần áp dụng chặt chẽ biện pháp

bón phân cân đối. Trong đó, chú ý hạn chế bón phân đạm, bón tăng lượng NPK, kali, không để bón thừa phân. Biện pháp này vừa giúp tiết kiệm lượng phân bón trong điều kiện giá phân bón tăng cao vừa giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh gây hại.



Nông dân huyện Kiến Xương gieo cấy lúa mùa.

# Yên lòng người ra đi, ấm lòng người ở lại

■ HÀ PHƯƠNG

Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, huyện Vũ Thư có 5.825 anh hùng liệt sĩ. Mặc dù còn nhiều khó khăn song những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Thư luôn quan tâm, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm - “ngôi nhà” của các anh hùng liệt sĩ.

Xã Vũ Vinh có 174 liệt sĩ, trong đó hài cốt một số liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ chung 3 xã: Việt Thuận, Vũ Vinh, Vũ Văn đặt tại xã Việt Thuận, còn lại nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn còn thất lạc ở các chiến trường chưa tìm thấy. Ông Lê Minh Phước, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Vinh cho biết: Nhiều năm nay, cán bộ và nhân dân trong xã đều tâm nguyện, mong mỗi xã có một công trình nhà bia tưởng niệm liệt sĩ riêng, vừa thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn với các liệt sĩ của quê hương vừa thuận tiện cho thân nhân các liệt sĩ trong việc nhang khói, thờ phụng đồng thời là công trình giáo dục thế hệ trẻ địa phương. Xác định xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã là khó khăn do nguồn kinh phí lớn, 100% vốn xã hội hóa nhưng năm 2020, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Vũ Vinh quyết tâm vào cuộc thực hiện mục tiêu này. Xã thành lập ban chỉ đạo, chia thành các đoàn trực tiếp đến các tỉnh, thành phố có con em quê hương Vũ Vinh công tác thành đạt để vận động ủng hộ kinh phí xây dựng công trình. Việc làm thiết thực, ý nghĩa đã nhanh chóng thu hút người dân hưởng ứng, nhiều người con quê hương Vũ Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ 1,35 tỷ đồng, cán bộ và nhân dân trong xã, các nhà hảo tâm ủng hộ 620 triệu đồng. Có nguồn kinh phí, từ tháng 12/2020, công trình nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Vũ Vinh bắt đầu được khởi công xây dựng có tổng diện tích trên 2.000m<sup>2</sup>, với các hạng mục công trình như nhà bia tưởng niệm, sân, vườn hoa, tường bao, cổng dậu. Đến nay, công trình đang được thi công, dự kiến đến ngày 27/7/2021 sẽ hoàn thành hạng mục nhà bia tưởng niệm liệt sĩ. Các hạng mục khác, xã sẽ tiếp tục vận động tạo nguồn kinh phí, dự kiến hoàn thành trong một vài năm tới. Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Sen, mẹ của liệt sĩ Đỗ Duy Hải, thôn Trung Hòa, xã Vũ Vinh xúc động chia sẻ: Tôi ngày càng tuổi cao, sức yếu, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng ở địa phương giúp tôi có thể thường xuyên ra thắp hương. Tôi rất phấn khởi, cảm nhận dường như con tôi và các liệt sĩ đã thật sự được trở về quê hương, ở gần mẹ, gần họ hàng, làng xóm nên tôi thấy ấm lòng và yên tâm lắm.

Cùng với Vũ Vinh, huyện và các địa phương luôn quan tâm đến công tác tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ông Phạm Chí Dũng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ



Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Bình (Vũ Thư) tham gia vệ sinh, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Bình - Tự Tân.

Thư cho biết: Toàn huyện hiện có 27/30 xã, thị trấn có nghĩa trang hoặc nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (trong đó có 21 nghĩa trang và 6 nhà bia tưởng niệm). Những năm qua, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ các nghĩa trang và nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do ngân sách nhà

nước không bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động này, mà hoàn toàn dựa vào nguồn lực xã hội hóa và nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện, cấp xã và trung ương hỗ trợ. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đều nỗ lực cao, tâm huyết lớn mới có thể kêu gọi, huy động được các nguồn lực đầu tư xây

dựng, nâng cấp, tu bổ các nghĩa trang và nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Những năm qua, huyện trích kinh phí từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện từ 150 - 300 triệu đồng hỗ trợ cho mỗi công trình xây dựng, nâng cấp nghĩa trang, nhà bia ở các địa phương. Những năm gần đây, nhận thức về công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và đời sống, thu nhập người dân được tăng lên, việc huy động kinh phí thực hiện xây dựng, nâng cấp nghĩa trang, nhà bia thuận lợi hơn trước.

Đến nay, 100% nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện Vũ Thư đã đầu tư xây dựng, nâng cấp bảo đảm khang trang, sạch đẹp, phần mộ được quy hoạch theo hàng lối, phần nền được cứng hóa sạch đẹp, một số nghĩa trang có cây xanh tạo cảnh quan xanh mát, tiêu biểu như nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Bình, Minh Khai, Việt Hùng, Duy Nhất... Các nhà bia tưởng niệm hầu hết được xây dựng những năm gần đây nên có nguồn kinh phí đầu tư từ 2 - 5 tỷ đồng, được quy hoạch ở các vị trí trung tâm xã, thiết kế, xây dựng đẹp, không chỉ là công trình mang ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc mà còn góp phần làm đẹp diện mạo các làng quê. Khó khăn là hiện nay một số nghĩa trang liệt sĩ không thể mở rộng diện tích, khó khăn cho việc quy tập thêm hài cốt liệt sĩ. Huyện còn 3 địa phương chưa xây dựng nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân Vũ Thư tiếp tục chú trọng, quan tâm xây dựng, nâng cấp các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ nhằm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, làm ấm lòng thân nhân, gia đình các anh hùng liệt sĩ và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng, bất khuất của ông cha.



Xã Minh Quang, xã Minh Khai và thị trấn Vũ Thư tu sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ 3 địa phương đặt tại xã Minh Quang.

## NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7

# Bảo vệ quyền, sức khỏe, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái

■ THU HOÀI

Nhằm tăng cường công tác bình đẳng giới, bảo vệ quyền, sức khỏe, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, thời gian qua, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã và đang triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, đề án, góp phần thực hiện tốt công tác dân số - KHHGD trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2015, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã triển khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái” tại 6 xã thuộc hai huyện Tiên Hải và Vũ Thư với sự tham gia của các em học sinh đang theo học tại các trường THCS, THPT. Tham gia mô hình, các em được truyền thông, nói chuyện chuyên đề về giới, bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh. Mục tiêu của mô hình “Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái” là nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, giáo viên và học sinh các trường THCS, THPT. Từ đó, giúp các em học sinh có thái độ, hành vi đúng đắn, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và xã hội. Sau thời gian thực hiện thí điểm, mô hình được mở rộng ra các huyện, thành phố. Hiện 49 câu lạc bộ (CLB) các bạn gái tiêu biểu đã được thành lập tại 8 huyện, thành phố, với hơn 3.000 học sinh nữ tham gia, sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Em Trương Thu Hằng, chủ nhiệm CLB các bạn gái tiêu biểu Trường Tiểu học và THCS Bình Minh (Kiến Xương) cho biết: Tham gia sinh hoạt tại CLB, chúng em không những được cung cấp kiến thức về giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, các biện pháp phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường mà còn được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao bổ ích. Qua đó, giúp chúng em có thêm nhiều kỹ năng và tự tin hơn trong cuộc sống.

“Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái” là một trong những mô hình được Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh triển khai thời gian qua giúp nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Bên cạnh đó, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh còn triển khai nhiều mô hình, dự án khác như: mô hình “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” duy trì tại 165 xã với 165 CLB phụ nữ không sinh con thứ ba cùng giúp nhau phát triển kinh tế thuộc 8 huyện, thành phố; CLB tuyên truyền lồng ghép nội dung giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong các trường THCS tại 21 xã; đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển, giai đoạn 2015 - 2020... Từ những mô hình, đề án này đã có những tác động tích cực tới công tác dân số - KHHGD của



Ra mắt Câu lạc bộ các bạn gái tiêu biểu tại Trường Tiểu học và THCS Bình Minh (Kiến Xương).

Ảnh tư liệu

tỉnh, đặc biệt là việc bảo vệ quyền, chăm sóc sức khỏe, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Năm 2020, tỷ lệ bà mẹ được sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát, chẩn đoán sơ sinh đều đạt trên 95%. 100% trạm y tế các xã, thị trấn có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, bảo đảm cung cấp các dịch vụ chăm sóc

sức khỏe sinh sản, chăm sóc bà mẹ trước, trong và sau sinh. Tổ chức mạng lưới cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản từ tỉnh đến cơ sở từng bước củng cố, đã cung cấp đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các dịch vụ dân số - KHHGD cho nhân dân. Các phương tiện tránh thai được cấp miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.

Cung ứng phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGD, sức khỏe sinh sản bảo đảm chất lượng qua kênh xã hội hóa và tiếp thị xã hội cho những người có khả năng chi trả nhằm giảm gánh nặng ngân sách của nhà nước. Nhận thức về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, giáo viên và học sinh ngày càng được nâng lên.

Bà Đoàn Thị Thanh Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết: Thời gian tới, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đặc biệt là thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGD tỉnh duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình. Tích cực tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn trực tiếp cho người dân song song với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chủ trọng phối hợp với Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề về công tác dân số - KHHGD cho công nhân, tập trung vào các nữ công nhân. Hiện nay, việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thái Bình đang gặp không ít khó khăn khi chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao. Năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh là 110,8 trẻ em trai/100 trẻ em gái. Chính vì thế, việc triển khai thực hiện các mô hình, đề án là những giải pháp tích cực góp phần thực hiện bình đẳng giới, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, qua đó giúp bảo vệ quyền, sức khỏe, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái.



Xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) tổ chức tuyên truyền và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản năm 2021.



# CÂY CỎ NHỌ NỒI CHỮA NHỮNG BỆNH GÌ?

■ Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC

Một số bạn có thể mới nghe ở đâu đó nói, hoặc hiểu chưa tường tận về cây cỏ nhọ nồi. Xin chia sẻ về loài thảo dược quý này.

## A. TÊN GỌI

Miền Bắc, miền Trung gọi là cỏ nhọ nồi, miền Nam gọi là cỏ mực. Đông y gọi là hạn liên thảo.

## B. NHẬN BIẾT CÂY CỎ NHỌ NỒI

- Xem hình ảnh để nhận biết.
- Cần hỏi người đã có kinh nghiệm đã dùng và xem cây thực tế.
- Khi dùng tay cấu cây cỏ nhọ nồi thì nước và nhựa của nó làm đen da và móng tay chỗ tiếp xúc.
- Nhai nếm vào miệng thấy vị hơi ngọt hơi chua và hơi đắng.

## C. BỘ PHẬN DÙNG VÀ THU HÁI

- Dùng cả cây lá và hoa.
- Dùng cây tươi khi mới lấy về.
- Dùng cây khô: Lấy về rửa sạch phơi khô để nơi mát, tránh ẩm mốc.

## D. TÁC DỤNG CỦA CỎ NHỌ NỒI

- Bổ thận âm, chỉ huyết lỵ. Dùng chữa can thận âm kém, chữa lỵ và đại tiện ra máu, tác dụng đen tóc.
- Tác dụng cầm máu: Cỏ nhọ nồi có tác dụng cầm máu giống như vitamin K.
- Cỏ nhọ nồi làm tăng trương lực của tử cung. Trường hợp chảy máu tử cung, nếu dùng cỏ nhọ nồi thì có tác dụng làm tăng prothrombin cầm máu chảy và còn làm nén ép thành tử cung, góp phần vào việc chống chảy máu.
- Cỏ nhọ nồi còn có tác dụng hạ sốt nhẹ.



- Cỏ nhọ nồi không gây tăng huyết áp, không làm giãn mạch và hầu như không có độc.

## E. CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

- 1) Lượng dùng từ 6 - 12g/ngày loại khô, nếu tươi có thể dùng nhiều hơn.
- 2) Chảy máu cam: Dùng cỏ nhọ nồi cả cành và lá tươi giã vắt lấy nước, nhỏ vào mũi vài giọt, nước còn lại thì uống, bã vè nút vào hai lỗ mũi.
- 3) Đi đại tiện ra máu: Cỏ nhọ nồi sao lên cho khô, tán bột. Mỗi lần dùng (8g = 1 thìa nhỏ) pha với nước ấm mà uống.
- 4) Đi tiểu ra máu:

Cỏ nhọ nồi và cây mã đề, 2 vị bằng nhau, giã vắt lấy nước ngày uống 3 bữa, mỗi bữa lưng bát lút đỏi.

## 5) Trị ra máu:

Lấy một nắm cỏ nhọ nồi rửa sạch để cả rễ, giã nhuyễn, cho vào 1 chén rượu nóng quấy thành dịch đặc vắt lấy nước uống, còn bã đắp vào chỗ trĩ chảy máu.

## 6) Chảy máu dạ dày - hành tá tràng:

Cỏ nhọ nồi 50g, bạch cập 25g, đại táo 4 quả, cam thảo 15g sắc uống, ngày 1 thang chia uống làm 2 lần.

## 7) Vết đứt da nhỏ có chảy máu:

Một vài ngọn cỏ nhọ nồi sạch nhai hoặc vò nhuyễn đắp ngay lên vết thương.

8) Chữa tóc bạc sớm, tinh huyết hao tổn:

Cỏ nhọ nồi 5kg rửa sạch, nấu kỹ vắt bỏ bã rồi cô đặc thành cao. Lấy 100g gừng giã vắt lấy nước và lấy 1/2 lít mật ong tất cả cho vào cao nhọ nồi rồi đun cô lại lần nữa.

Cho cao vào lọ, khi dùng lấy 1 - 2 thìa canh hòa nước đun sôi còn ấm mà uống. Ngày uống 2 lần, cao này có tác dụng bổ thận, ích tinh huyết, đen tóc.

## 9) Rong kinh:

- Nếu nhẹ, lấy một nắm cỏ nhọ nồi tươi rửa sạch giã vắt lấy nước cốt uống hoặc cỏ nhọ nồi khô một nắm sắc nước uống. Uống trong vài ngày khi có kinh.

- Nếu huyết ra nhiều, cần tư vấn thêm bác sĩ đông y để cho bài thuốc phối hợp nhiều vị khác nhau sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

## 10) Trẻ tưa lưỡi:

Cỏ nhọ nồi tươi 4g, lá hẹ tươi 2g giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt hòa mật ong chấm lên lưỡi cách 2 giờ 1 lần.

## 11) Chữa phụ nữ chảy máu tử cung:

Cỏ nhọ nồi 15g, lá trắc bá diệp 15g. Sắc uống ngày 1 thang, uống liền 7 ngày.

Tuy nhiên, có những bệnh nếu phối hợp cỏ nhọ nồi với các vị thuốc khác thì sẽ cho hiệu quả cao hơn, cần tư vấn bác sĩ đông y.

## F. KIÈNG KỊ

- Phụ nữ có thai không dùng cỏ nhọ nồi.

- Người đang dùng thuốc chống đông không dùng cỏ nhọ nồi.

- Nếu có băn khoăn điều gì thì hỏi bác sĩ đông y để tư vấn thêm.

## G. CÁCH TRỒNG CÂY CỎ NHỌ NỒI

Cuối mùa thu cỏ nhọ nồi đã có hoa già và khô lại, bạn chỉ cần xin vài đài hoa khô đem gieo vào một chậu đất luôn giữ ẩm, đến sau tết các hạt nhọ nồi tự nảy mầm thành cây, khi dùng thì nên để lại 1 - 2 cây nó lại ra hoa, ta lấy giống gieo tiếp (hoặc gói hoa khô lại để khô ráo tránh mốc, sau tết đem gieo vào chậu đất ẩm).

## HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Văn Quạt (Thái Thụy); Công Liêm, Hoàng Quân (thành phố Thái Bình); Đoàn Duy Tuyên (Hội Cựu chiến binh tỉnh); Nguyễn Thị Kim Nhung (Quỳnh Phụ); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Thu Hà (Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Nguyễn Hiệu (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Lại Hợp Khánh (BĐBP tỉnh); Phạm Đông (Ban CHQS huyện Tiên Hải); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Trúc Lành (Đài TTTT Hưng Hà); Mạnh Tường, Hoài Thương (Đài TTTT Quỳnh Phụ); Phạm Hưng, Vũ Đông, Thanh Huyền (Đài TTTT Kiến Xương); Tiên Dung (Đài TTTT Vũ Thư); Hồng Thắm (Đài TTTT Tiên Hải); Tô Phương (Đài TTTT Đông Hưng); Nguyễn Minh Tùng (Bắc Giang); Hà Ngọc Hoàng (Quảng Ninh); Thanh Hoàng (Cần Thơ); Mai Mộng Tường (Đà Nẵng); Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); Nguyễn Tấn Tuấn (Bình Định)...  
Hương tới kỷ niệm ngày Thương

binh - Liệt sĩ 27/7, cộng tác viên Công Liêm có bài: "Nhớ vào thăm rồi đón em về". Bài viết xúc động về ông Vũ Công Bình đã thực hiện được di nguyện của mẹ liệt sĩ Bùi Thị Nhỡ trước lúc lâm chung là tìm và đón em trai là liệt sĩ Vũ Công Hùng về quê hương: "Con nhớ vào Bình Định thấp hương cho em Hùng và đón em về cho mẹ nhé...". Cùng chủ đề, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn có bài: "Nhà nước ta tri ân thương binh, liệt sĩ nhân dịp 27/7/2021"; Nguyễn Thị Kim Nhung có bài "Cảm nhận sau khi đọc bài thơ "Đồng đội" của nhà thơ Đỗ Tiếp"; Hoàng Quân có thơ "Anh thương binh làng tôi"; Nguyễn Văn Quạt có thơ "Chiều nghĩa trang liệt sĩ", "Nhớ", "Hôn làng"...

Nhân ngày Dân số thế giới 11/7, cộng tác viên Thu Hà có bài "Ưu tiên cho sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản của tất cả mọi người".

Các tin, bài thời sự khác, tiêu biểu cộng tác viên Tô Hoàng đưa tin: Ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Tô Phương đưa tin: Tính đến

ngày 8/7, Công an huyện Đông Hưng đã thu nhận 134.834 hồ sơ, đã chuyển 48.450 hồ sơ về Bộ Công an để cấp căn cước công dân gắn chip điện tử; Lại Hợp Khánh đưa tin: 6 tháng đầu năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tuần tra, giám sát trên 1.000 lượt cả trên bộ và trên biển và tin: Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương theo dõi, hướng dẫn ngư dân ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Cộng tác viên Thành Đô đưa tin: Bộ đội công binh Bộ CHQS tỉnh đã hủy nổ an toàn quả bom nặng 250kg được phát hiện trước đó tại Km15 + 030, thuộc địa phận xã Đông Xá, huyện Đông Hưng trong khi thi công xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn; Phạm Đông đưa tin: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đại biểu HĐND xã, thị trấn huyện Tiên Hải.

Cộng tác viên Đoàn Duy Tuyên đưa tin: Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thụy tín chấp cho 2.214 hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế; Tiên Dung đưa tin: Huyện Vũ Thư 6 tháng đầu năm tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số.

Lĩnh vực y tế, cộng tác viên Nguyễn Hiệu đưa tin: 6 tháng đầu năm phát hiện 27 trường hợp nhiễm HIV và bài "Người dân không nên chủ quan khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm test nhanh"; Hồng Thắm đưa tin: Tiên Hải truy vết và hoàn thành cách ly các trường hợp nghi nhiễm Covid-19; Lương Thế Lộc đưa tin: Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống

dịch Covid-19 từ công chức và người lao động ngành Thuế Thái Bình, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam IDICO, Công ty Cổ phần May Hà Thành, Công ty Cổ phần Damsan...

Guang điển hình tiên tiến, cộng tác viên Trúc Lành có bài: "Bắt đất hoang nhả vàng" viết về anh Đoàn Văn Kha, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà với mô hình chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

**T**hời nhà Lý, Phật giáo đã phát triển, hình thành “tứ điện”, Phật giáo trở thành quốc giáo. Đến thời nhà Trần, sự hình thành giáo phái Trúc Lâm, một dòng thiền của Đại Việt đánh dấu một thời vàng son của Phật giáo nước nhà là một trong những thành tựu nổi bật về hệ tư tưởng và chính trị của triều đại phong kiến nhà Trần tạo ra một hệ ý thức độc lập, thống nhất. Sự hình thành giáo phái Trúc Lâm trải qua quá trình lâu dài trong lịch sử với bao biến đổi thăng trầm của xã hội, khẳng định một nền độc lập dân tộc, một quốc gia thống nhất, một nền văn minh Đại Việt.

Để có một quốc gia Đại Việt độc lập, dân tộc ta đã đổ không ít xương máu, xây dựng đất nước từ một “quân chủ” như Khúc Thừa Dụ đến Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn... nhưng phải đợi đến thời kỳ nhà Trần mà tình hình kinh tế - xã hội từ triều Lý về trước đã đặt nền móng phát triển, nay lại có một triều đại phong kiến hưng thịnh, phát cao ngọn cờ độc lập dân tộc đã tạo điều kiện cho chế độ phong kiến tập quyền với những thứ bậc “rạch ròi” được xây dựng với bộ máy nhà nước trung ương hùng mạnh. Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, chỉ có quốc gia Đại Việt với thể chế chính trị nhà nước phong kiến tập quyền mới đủ khả năng thực hiện được sự thống nhất quốc gia, mới xây dựng được các công trình lớn có ý nghĩa chiến lược của một quốc gia nông nghiệp, chăm lo, củng cố, mở rộng hệ thống thủy lợi và các công trình kiến trúc tâm cơ. Trên cơ sở đó, nhà nước phong kiến tập quyền Đại Việt mới động viên, tổ chức được những cuộc chiến tranh giữ nước khi có nạn ngoại xâm xảy ra, đòi hỏi một sự hình thành những quan điểm, hệ thống lý luận về mặt chính trị, xã hội trong lĩnh vực tư tưởng để chỉ đạo thực tiễn. Sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm không nằm ngoài những nhu cầu tất yếu đó.

Nhắc đến sự thành công của thiền phái Trúc Lâm người ta không quên nhắc đến Thiền sư Đỗ Đò và Đạo sĩ Phùng Tá Thang là hai trí thức Long Hưng (nay thuộc hai huyện Vũ Thư và Hưng Hà) đã có những đóng góp rất lớn vào sự hình

# TỔ PHÁI TRÚC LÂM

■ QUANG VIỆN

**Vua Trần Thái Tông (1218 - 1277) chủ ý xây dựng giáo lý gọi là “Khóa hư lục” nhằm thống nhất ba thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường vốn đã có từ thời nhà Lý hợp nhất thành thiền phái Trúc Lâm. Về sau, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông đã khai mở dòng thiền Trúc Lâm phát triển rực rỡ gọi là “Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử”, trong đó có đóng góp to lớn của hai trí thức Long Hưng.**

thành của thiền phái Trúc Lâm với tư cách là những “tiên sư”. Thiền sư Đỗ Đò quê làng Lạng, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, ông xuất thân trong một gia đình quý tộc lâu đời. Theo sách “An Nam chí lược” thì Đỗ Viện là Thái thú thời nhà Tống được nhà Tống cử sang cai quản Giao Chỉ sinh ra Đỗ Huệ Độ tiếp nối cũng làm đến chức Thứ sử đời Đường. Con cháu “các cụ” họ Đỗ làng Lạng ngày càng sinh sôi, đông đúc rồi chia nhánh phân tán đi các nơi. Có một đặc tính của họ Đỗ làng Lạng là con cháu “chi cành” đi đến vùng đất mới nào là tiến hành công cuộc khai hoang, lập ấp ngay đến đó và hòa nhập rất nhanh với cuộc sống của người dân bản địa. Đến triều Ngô, Đinh có Đỗ Cảnh Thạc và sứ quân Đỗ Đông Giang đã bị sứ quân Đinh Bộ Lĩnh đánh bại trong “loạn 12 sứ quân”, theo sử cũ ghi lại thì Đỗ Thích, một thái giám triều Đinh đã bị luận tội “đầu độc” vua Đinh Tiên Hoàng. Thực hư “oan ức” thế nào trải bao đời cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời “đích đáng” quan thái giám Đỗ Thích có thật hay không và chuyện hãm hại vua Đinh do Đỗ Thích có thật hay do tị hiềm.

Theo các nguồn sử liệu, đến đời ông, bà, cha, mẹ thân sinh ra Đỗ Đò ở vùng Lạng tuy không còn “phú gia, địch quốc” như xưa nữa nhưng vẫn giữ được nếp “thi thư”. Trong dân gian vẫn còn nhiều chuyện kể về Thiền sư Đỗ Đò. Hồi nhỏ, Đỗ Đò theo học hương sư, do nhà nghèo, hết gạo, ông được mẹ “cử” sang hàng xóm vay gạo. Nhà hàng xóm cũng vào loại phú

ông lại biết “nho nhe” Hán tự, thấy Đỗ Đò sang vay gạo, ông này ra điều kiện nếu đời được sẽ cho vay. Về đối như sau: “Trong nhà để đồ, ngoài sân phơi đồ, anh vay đồ, lão giao đồ, thi vân: “Đãi đồ bất diệc lạc hồ”. Không ngần ngại, Đỗ Đò đối lại ngay: “Trên cây có hoa, dưới gốc vun hoa, ông vinh hoa, tôi thám hoa, cổ viết: “Trùng hoa thử chi vị dã”. Ông hàng xóm “cứng lưỡi” vì Đỗ Đò đối quá hoàn chỉnh lại tỏ rõ niềm lạc quan tin chắc tương lai của mình sẽ đỗ thám hoa, ông hàng xóm liền cười gượng rồi mang gạo cho Đỗ Đò mang về mà không có một điều kiện nào kèm theo. Có gạo nấu cháo qua ngày, thời điểm đó triều Lý mở khoa thi “Minh kính bác học”, 1 trong 6 khoa thi chọn nhân tài, Đỗ Đò ứng thí và đỗ Minh Kính bác học, lấy điểm tựa dự khoa thi “tam giáo” vào năm Hội Phong thứ 6 (1097) và khóa thi này Đỗ Đò đỗ loại ưu cùng với Nguyễn Úc, sau này là Thiền sư Viên Thông.

Theo sử cũ, Phật giáo thời Lý rất thịnh, có nhiều giáo phái, tông phái như Phật giáo Ấn Độ, Trung Á, Đông Á và đặc biệt là thiền tông Trung Hoa du nhập vào nước ta. Do ảnh hưởng của “thời thế”, xã hội phong kiến triều Lý ngả sang chiều hướng Phật giáo là quốc đạo, sau khi đỗ loại ưu khoa thi tam giáo, Đỗ Đò đã soạn riêng cho triều Lý một giáo lý mang đậm màu sắc dân tộc Việt và lấy cảm hứng từ dòng chảy của sông Cái (sông Hồng) chảy qua trước mặt vùng Lạng mà đặt tên cho giáo phái của mình là “Hoàng Giang giáo phái” mà chủ đạo là thuyết “Tam giáo

đồng nguyên” không “đạo thích” nhưng cốt lõi quan điểm của Đỗ Đò khác với quan điểm của người sáng lập thuyết “Tam giáo đồng nguyên” của Trung Hoa Liễu Tôn Nguyên đời nhà Đường là: người theo đạo Phật không phải là vô vị, xuất thế mà nhập thế như các ông Đỗ Pháp Thuận, Khuông Việt, Đại sư Ngô Chân Lưu, sư Vạn Hạnh... đã thực hiện. Không luyện thể, công thành thân thoái, không màng vinh hoa, phú quý đúng với tinh thần vô ngã, vị tha của đức Phật. Sự xuất thế tìm thấy ngay trong dòng nhập thế.

Thiền sư Đỗ Đò sống thọ trên 100 tuổi, qua 5 đời vua triều Lý... Trong đám tăng đồ phái Trúc Lâm truy tư công lao Đỗ Đò, suy tôn là bậc tiên sư, có đôi câu đối thờ Đỗ Đò: “Chiếm Bạch Liên khoa, Nhân thánh nhị tông suy thượng phụ/ Dẫn Hoàng Giang phái, Trúc Lâm tam tổ nhận tiên sư” (tạm dịch: Đỗ khoa Bạch Liên, vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông suy tôn ông là bậc thượng phụ/ Dẫn đất phái Hoàng Giang, ba vị tam tổ Trúc Lâm nhận ông là người thầy đi trước). Cũng trong triều Lý, một đạo sĩ được triều đình trọng dụng đó là Phùng Tá Thang. Truyền rằng ông quê ở phủ Lý Nhân sau rời sang làng Mễ (Mỹ Xá), nay thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà. Ông là thân phụ Phùng Tá Chu, tế tướng đầu tiên của triều Trần. Lóp học trò của Phùng Tá Thang truyền dạy về giáo lý Phật pháp có Trần Tự Khánh, Trần Liễu, Trần Cảnh (Trần Thái Tông), Tiêu Dao đại đức... Khi nhà Lý suy vi, nhà Trần tiếm ngôi, Trần Cảnh lên ngôi vua, mở đầu triều Trần đã phong Phùng Tá Thang là “Tả nhai đạo lục” một chức sắc cao nhất của đạo giáo. Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Tháng 3 (1244) cho cha sinh Phùng Tá Chu là Phùng Tá Thang làm Tả nhai Đạo lục tước Tân long”. Theo sử cũ, lúc bấy giờ phạm các tước, vương, hầu, bố, quan tăng đạo thì gọi là “Tả nhai” vì không được đứng vào hàng các quan trong triều. Cũng theo Toàn thư: “Tả nhai là phẩm hàm cao nhất trong ngạch tăng đạo không phải là người thông thạo về tôn giáo của mình thì không được dự vào, nay đem phong cho Tá Thang là lẽ ưu hậu lắm”.



Chùa làng Lộng Khê, xã An Khê (Quỳnh Phụ).

**Sự thống nhất quan điểm về đạo giáo giữa Trần Thái Tông với Phùng Tá Thang được các sử gia đánh giá là “Niềm tin sắt đá”. Đây là bước chuẩn bị về lý luận, quan điểm, ý thức hệ cho giáo phái Trúc Lâm ra đời và sứ mệnh là thống nhất các tông phái, hệ phái Phật giáo ở nước ta thời điểm đó, mở ra một thời vàng son cho Phật giáo phát triển. Trước đó, triều Lý, vua Lý Thánh Tông cũng đã nhận thấy nhất thiết phải xây dựng một ý thức hệ Phật giáo mới mà cụ thể là giáo phái Thảo Đường nhưng không thành công, sau đó là thời kỳ suy thoái của nội bộ tăng đoàn ngay một thêm trăm trọng.**

## THÁI THỤY

# Phòng, chống dịch bệnh để duy trì, phát triển sản xuất

■ TRẦN TUẤN

Từ đầu năm đến nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Thái Thụy đã chủ động phòng, chống dịch bệnh để duy trì, phát triển sản xuất của các doanh nghiệp.



Sản xuất tại chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) chuyên sản xuất gia công giấy da với 280 lao động. Cùng với nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn huyện, vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thái Thụy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại Công ty. Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhưng có thể nhận thấy Công ty đã rất chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, khai báo y tế ngay từ cổng vào đối với cán bộ, nhân viên, công nhân trong Công ty và người ngoài đến liên hệ làm việc. Ông Hoàng Minh Đăng, quản đốc xưởng sản xuất cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch đối với sự phát triển của doanh nghiệp, thời gian qua, Công ty đã thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các cấp, ngành chức năng, nhất là yêu cầu cán bộ, nhân viên, công nhân thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Công ty đã thành lập các tổ giám sát phòng, chống dịch để kiểm tra, hướng

dẫn, nhắc nhở kịp thời người lao động trong quá trình làm việc. Nhờ chủ động các biện pháp phòng, chống dịch giúp Công ty bảo đảm ổn định sản xuất, 6 tháng đầu năm 2021 sản lượng đạt gần 300.000 mũi giấy, tạo việc làm ổn định

cho công nhân với mức lương gần 6 triệu đồng/người/tháng.

Để chủ động bảo đảm sản xuất công nghiệp, UBND huyện Thái Thụy đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực



Sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình Firstunion Việt Nam (cụm công nghiệp Thụy Sơn).

hiện các biện pháp phòng, chống dịch. UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đến nay đã tiến hành kiểm tra hàng chục doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Theo ông Phạm Văn Trường, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Qua kiểm tra, nhìn chung công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các doanh nghiệp triển khai bài bản và hiệu quả. Các doanh nghiệp đã tuân thủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, quản lý chặt chẽ người lao động; bố trí sản xuất giãn cách; các phân xưởng, trụ sở được vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên... Các doanh nghiệp đã đề cao công tác phòng, chống dịch, bởi ngoài mục tiêu bảo vệ con người, bảo vệ sản xuất, thì việc làm tốt công tác này còn đóng góp chung cho nỗ lực của huyện. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa thật sự sâu sát trong phòng, chống dịch Covid-19 như chưa làm tốt việc cập nhật thông tin người lao động, chưa xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Qua kiểm tra, chúng tôi đã yêu cầu khắc phục những thiếu sót và nâng cao hơn nữa mức độ cảnh giác với dịch bệnh.

Hiện nay, huyện Thái Thụy có 547 doanh nghiệp và 6.000 cơ sở sản xuất đang hoạt động, tạo việc làm tại chỗ cho 27.000 người. Từ đầu năm 2021 đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước tình hình trên, các cấp, các ngành huyện đã tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự. Các doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt thực hiện giải pháp vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa duy trì ký kết hợp đồng với đối tác, ổn định sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đã bứt phá, tạo ra giá trị sản xuất cao và có mức đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước như: Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Công ty Cổ phần Đóng tàu Đại Dương, Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình Firstunion Việt Nam, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1. Từ đó góp phần đưa hoạt động sản xuất công nghiệp của huyện duy trì ổn định và tiếp tục tăng trưởng, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 5.475 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo nhận định của ngành chức năng, từ nay đến cuối năm sản xuất công nghiệp có thể còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến mục tiêu, kế hoạch đề ra. Để thực hiện đạt mục tiêu sản xuất công nghiệp trong năm 2021, thời gian tới huyện Thái Thụy tiếp tục phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt. Kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, các cụm công nghiệp Thái Dương, Thụy Sơn..., tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư sản xuất vào huyện, trong đó chú trọng ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng nhiều lao động và ít gây ô nhiễm môi trường, các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản, thực phẩm, cơ khí, điện tử.